

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๙๖๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรค ในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะฯ สภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑ ชุด  
ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๘.๐๕/๔๐๕๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสภาผู้แทนราษฎรว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความประสงค์ศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและจัดทำเป็นข้อเสนอรายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการฯ และเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการตอบแบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้จัดส่งแบบสอบถามตอบกลับในรูปแบบไฟล์ข้อมูล PDF ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ localcmt1@gmail.com ให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ โดยสามารถติดต่อประสานกับนางสาววลัยภรณ์ แสงเพชร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๔๑๕ ๕๒๓๕ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามได้จาก QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

<https://1th.me/tpS7S>

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖